

จ้างหน้าบ้านเยี่ยม

“ก๊อตทาเลนท์”

กระแส “ไทยเอนด์ ก๊อตทาเลนท์” ระบาดหนักถึงพาณิชย์ กลัวนายกฯ “ปู” เหนง ลงทุนจัดหน้าบ้านจ้างคนร่วมเปิดงาน หวัละ ๕๐๐ จัดฉลากงานเปิดปฐมนิเทศสุดกระหึ่ม “บุญทรง” ไวโครงการทะลุเป้าแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ วานนี้ (๑๖ ก.ค.) กระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศร้านถูกใจที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโซ่ช่วยเหลือชาติ โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แต่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ ร.ว.คลัง ไปเป็นประธานเปิดงานแทน อย่างไรก็ตาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เดินทางมาร่วมงานในภายหลังและเข้าเยี่ยมชมบูธร้านถูกใจพร้อมถ่ายภาพก่อนเดินทางกลับ

ทั้งนี้ ในการจัดงานครั้งนี้กรมการค้าภายในตั้งเป้าหมายที่จะมีผู้เข้าร่วมงานถึง 1,200 คน โดยมีการกะเกณฑ์ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมและยังเกณฑ์บุคคลจากภายนอกอีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วม ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการจ่ายค่าหัวให้แก่ผู้เข้าร่วมงานคนละ ๕๐๐ บาท โดยข้าราชการกรมการค้าภายในมีการชุมนุมดำเนินการเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาขึ้นยืนยันเงินในวันงาน สร้างความไม่สบายใจกับข้าราชการเป็นอย่างมาก

นายบุญทรง เจริญเกียรติ ร.ว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้ปรับปรุงรูปแบบในการจัดส่งสินค้าให้กับร้านถูกใจใหม่ โดยได้ปรับแผนงานการขนส่งและกระจายสินค้าให้เอกชนคือ บริษัท นิมซิสิ่ง จำกัด ที่เป็นเครือข่ายเดิมของไปรษณีย์มาช่วยกระจายสินค้าให้ โดยยังไม่ได้ตัดบริษัทไปรษณีย์ไทย

“ถ้าทำได้ตามขั้นตอนดังกล่าวการจัดส่งสินค้าไปยังร้านถูกใจจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน และยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการร้านนี้ต่อไป โดยล่าสุดกรมการค้าภายในได้เตรียมงบประมาณมี ๑.๑๖ ไร่แล้ว 10-20 ล้านบาท มาดำเนินโครงการต่อ และขณะนี้ก็มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมาย 18,861 ร้านแล้ว และได้อนุมัติไปแล้วกว่า 10,836 ร้าน เชื่อว่าการจัดการระบบจัดส่งสินค้าให้เข้มแข็งจะทำให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้” นายบุญทรงกล่าว

ด้านนายบรรยง พงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ จำนวนร้านถูกใจไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่หากมีร้านถูกใจ 4,000-5,000 แห่งทั่วประเทศที่สามารถมีสินค้าขายให้กับประชาชนได้เต็มรูปแบบถือว่าโครงการประสบความสำเร็จแล้ว เพราะเป้าหมายร้านถูกใจ คือ การช่วยเหลือการปรับขึ้นราคาสินค้าในตลาด ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน และยังช่วยลดการขึ้นอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ส่วนนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ ร.ว.คลัง กล่าวในการเปิดงาน “มหกรรมรวมพลร้านถูกใจ โซ่ช่วยเหลือชาติ” ที่เมืองทองธานี ว่ามีการประมาณว่าโครงการร้านถูกใจสำเร็จยาก แต่ด้วยความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ผลิต และร้านค้าย่อย (โซ่ช่วย) ทำให้ประสบความสำเร็จถึงขณะนี้ มีร้านถูกใจแล้ว 10,836 ร้านแล้ว จากที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 18,861 ร้านค้า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 10,000 ร้านค้า

“ยืนยันว่าโครงการจะยังเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องไปจะเน้นในเรื่องคุณภาพร้านค้าและมาตรฐานการค้าในระดับจังหวัดและกระจายสินค้าให้เร็วที่สุด มอมนำร่องก่อนหน้าเมืองเจ้าพระยาจะราคาเข้าโครงการมากจะมีปัญหาบ้างกระทรวงพาณิชย์ได้แก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องการจัดซื้อและกระจายสินค้าแล้ว” นายกิตติรัตน์กล่าว

จำกัด (ปณท.) ออกจากโครงการ เพียงแต่ขั้นตอนใหม่ของการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้กับร้านถูกใจจะมีกรมการค้าภายในเป็นศูนย์กลาง โดยได้ตั้งคอลเซ็นเตอร์ เบอร์ 0-2678-5111 มีผู้สายรองรับการสั่งซื้อสินค้า 100 สาย จากนั้นจะส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตสินค้าและส่งสินค้ามาให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด เป็นผู้รวบรวมหีบห่อ ก่อนส่งให้ไปรษณีย์และบริษัทเอกชนซึ่งจะมีการแบ่งพื้นที่จัดส่งสินค้าให้กับร้านถูกใจ โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้งบประมาณ 1,320 ล้านบาท

สยามรัฐ

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จำหน่ายข้าวผ่าน ระบบสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ แจงผลรับจำหน่าย
สินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ระบุมี
ปริมาณข้าวเปลือกผ่านระบบสหกรณ์ 97
แห่ง 8 แสนกว่าตัน รวมยอดรับจำหน่ายข้าว
เปลือกนาปรัง 9.5 ล้านตัน ขณะที่มันสำ
ปะหลัง 9.4 ล้านตัน หัวมันสดยอดสูงสุด

กษ.: นายไอฟาร พิทักษ์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามกำกับ
ดูแลและแก้ไขปัญหาการรับจำหน่ายสินค้า
เกษตรตามนโยบายรัฐบาล เปิดเผยว่าการ
ดำเนินโครงการรับจำหน่ายสินค้าเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ส่วนข้าวนาปรัง ปี 2554/55 กรมส่งเสริม
การเกษตร ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรแล้ว 835,022 ครัวเรือน ซึ่งสิ้น
ผลการขึ้นทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31
พฤษภาคม 2555 มีเกษตรกรผู้ขึ้น
ทะเบียนและผ่านการรับรองจากการ
ประชาคมทั้งสิ้น 821,660 ครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 98.40 ของผู้ขึ้นทะเบียน ออก
ใบรับรองแล้วทั้งสิ้น 820,344 ครัวเรือน
หรือร้อยละ 99.84 ของผู้ผ่านการประชาคม
ผลการรับจำหน่าย ขณะนี้มีปริมาณการรับ
จำหน่ายข้าวเปลือก 9,452,799 ตัน แบ่งเป็น
ข้าวเจ้า 9,037,235 ตัน หรือร้อยละ 95.60
ของจำนวนทั้งหมด ข้าวปทุมธานี 120,641
ตัน หรือร้อยละ 1.28 ของจำนวนทั้งหมด
ข้าวเหนียว 294,923 ตัน หรือร้อยละ 3.12
ของจำนวนทั้งหมด โดยมีจุดรับจำหน่าย 798
จุด แบ่งเป็น องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
(อ.ต.ก.) 194 จุด หรือร้อยละ 24.31 และ
องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) 604 จุด หรือ
ร้อยละ 75.69

ประธานคณะกรรมการติดตาม
กล่าวว่า ผลการดำเนินงานโครงการรับ
จำหน่ายข้าวเปลือกนาปรังขององค์การ
ตลาดเพื่อการเกษตร มีเกษตรกรที่รับ
จำหน่ายข้าวเปลือก จำนวน 244,286 ราย
ปริมาณการรับจำหน่ายข้าวเปลือก 2.14 ล้าน
ตัน มูลค่ารับจำหน่าย 31,713 ล้านบาท ส่ง
สิ้นแปรสภาพแล้ว ร้อยละ 87.74 ของ
ปริมาณข้าวเปลือกรับจำหน่ายทั้งหมด คง
เหลือร้อยละ 12.26 ข้าวสารส่งมอบคลัง
สินค้ากลาง 9,150 ล้านกระสอบ โดยมี
โรงสี 202 โรง ใน 32 จังหวัด สำหรับ
ผลการดำเนินโครงการรับจำหน่ายสินค้า
เกษตรในส่วนของสหกรณ์การเกษตรโดย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีสหกรณ์เข้าร่วม
โครงการ เปิดจุดรับจำหน่าย จำนวน 12 สห
กรณ์ สหกรณ์เปิดจุดรับจำหน่ายนอกพื้นที่
ของโรงสีเอกชน จำนวน 43 สหกรณ์
สหกรณ์เปิดจุดให้บริการรวบรวมขนส่ง
ข้าวเปลือกของเกษตรกรไปยังจุดรับ
จำหน่าย จำนวน 44 สหกรณ์ มีปริมาณ
ข้าวเปลือกที่ผ่านระบบสหกรณ์ 97 แห่ง
ปริมาณ 827,533,901 ตัน

นายไอฟาร กล่าวอีกว่า ส่วนการ
รับจำหน่ายมันสำปะหลัง ปี 2554/55 ขณะ
นี้มีการขึ้นทะเบียนแล้ว 550,163 ครัวเรือน
ทำประชาคม 516,051 ครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 93.80 ของผู้ขึ้นทะเบียน มีการ
ออกใบรับรอง 515,069 ครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 99.81 ของผู้ผ่านการประชาคม
ในส่วนผลการรับจำหน่ายหัวมันสำปะหลัง
สด จำนวน 9,436,222 ตัน แบ่งเป็น ลาน
มัน 5,964,076 ตัน หรือร้อยละ 63.20
ของจำนวนทั้งหมด โรงแปง 3,472,146
ตัน หรือร้อยละ 36.80 ของจำนวนทั้งหมด

โดยมีจุดรับฝาก 568 ราย แบ่งเป็น ลาน
มัน 519 ราย หรือร้อยละ 91.02 และ
โรงแปง 51 ราย หรือร้อยละ 8.98

ด้าน นายสำราญ นิลกิง ประธาน
กรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตร
ปึกธงชัย จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การ
เกษตรปึกธงชัย จำกัด ได้เปิดจุดรับจำหน่าย
ข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2555 โดย
เปิดรับจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
2555 เป็นต้นมา เพื่อให้บริการกับ
สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่
อำเภอปึกธงชัยและอำเภอใกล้เคียง โดย
รับจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาตันละ 14,800
บาท เป็นราคาตามเปอร์เซ็นต์ความชื้น
ของข้าวเปลือกที่กำหนด ปัจจุบันสหกรณ์
สามารถรับจำหน่ายข้าวเปลือกจากสมาชิก
และเกษตรกรทั่วไปได้จำนวน 10,000 ตัน
ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรทั้งในอำเภอปึกธงชัยและ
อำเภอใกล้เคียง เนื่องจากมีความเชื่อมั่น
ในความยุติธรรมของเครื่องชั่ง และการ
ตรวจวัดความชื้นของสหกรณ์การเกษตร
ปึกธงชัย จำกัด

บ้านเมือง

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

พณ.โซวออป ‘ร้านถูกใจ’ เนื้อหอม

นายบุญทรง เจริญภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายในงาน “มหกรรมรวมพล ร้านถูกใจ โซวออป ช่วยชาติ” ว่า ได้มีการปรับปรุงรูปแบบในการจัดส่งสินค้าให้กับร้านถูกใจใหม่ โดยยังไม่ได้ตัดบริษัทไปรษณีย์ไทยออกจากโครงการ เพียงแต่มีการปรับแผนงานการขนส่งและกระจายสินค้า โดยให้เอกชน คือ บริษัท นัมซีเล็ง จำกัด ที่เป็นเครือข่ายเดิมของไปรษณีย์มาช่วยกระจายสินค้า

ดังนั้น ขั้นตอนใหม่ของการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้กับร้านถูกใจ จะมีการการค้าขายในเป็นศูนย์กลาง โดยได้ตั้งคอลเซ็นเตอร์ เบอร์ 0-2576-5111 มีคู่สายรองรับการสั่งซื้อสินค้า 100 สาย หลังจากนั้น จะส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตสินค้า (ซีพีฟลายเออร์) และผู้ผลิตส่งสินค้า มาให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด เป็นผู้รวบรวมที่บ่อ จากนั้นจึง เป็นเรื่องของบริษัทเอกชนในการแบ่งพื้นที่จัดส่งสินค้าให้กับร้านถูกใจ โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้งบประมาณ 1,320 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากทำได้ตามขั้นตอนดังกล่าว การจัดส่งสินค้าไปยังร้านถูกใจจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน และยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการร้านถูกใจต่อไป โดยล่าสุดกรมการค้าภายในได้เตรียมงบประมาณปี 56 จำนวน 10-20 ล้านบาท มาดำเนินโครงการต่อ และขณะนี้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการร้านถูกใจเกินเป้าหมาย 13,361 ร้านแล้ว

และได้อนุมัติไปแล้วกว่า 10,635 ร้าน ซึ่งเชื่อว่าจัดการระบบจัดส่งสินค้าให้เข้มแข็งจะทำให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มีการประมาณการว่าโครงการร้านถูกใจสำเร็จมาก แต่ด้วยความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ผลิต และร้านค้า ยกย (โซวออป) ทำให้ประสบความสำเร็จ ถึงขณะนี้มีร้านถูกใจแล้ว 10,635 ร้านค้า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 10,000 ร้านค้า

นอกจากนี้ ยืนยันว่าโครงการจะยังเดินหน้าต่อเนื่องต่อไปจะเน้นในเรื่องคุณภาพร้านค้า และบริหารจัดการด้านระบบจัดซื้อและกระจายสินค้าให้เร็วที่สุด ซึ่งยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจล่าช้า เพราะร้านค้าเข้าโครงการมาก อาจมีปัญหาบ้าง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้แก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องการจัดซื้อและกระจายสินค้าแล้ว และในเรื่องราคาสินค้าที่ขายในร้านถูกใจ ยืนยันว่าไม่มีการอุดหนุนเพื่อให้ราคาต่ำ แต่ใช้วิธีการจัดซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตและส่งถึงร้านถูกใจโดยตรง จึงมีส่วนต่างด้านราคาที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศร้านถูกใจที่จั๊วบการอนุสติ ให้เข้าร่วมโครงการประมาณ 6,000 ร้านค้า โดยในการจัดครั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ตั้งเป้าที่จะมีคนไปร่วมงานสูงถึง 1,200 คน

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

'ร้านถูกใจ' ทะลุเป้า 3 เดือน 1.4 หมื่นราย

เผยเปิดบริการแล้ว 6 พันร้านทั่วประเทศ คาดสิ้นปีหน้าทยอยเปิดเพิ่มอีก 3 พันร้าน

พาณิชย์ปลื้ม "ร้านถูกใจ" สำเร็จเกินคาด 3 เดือนแรกมีผู้สมัคร 1.4 หมื่นรายเกินเป้าที่ตั้งไว้หมื่นราย อคส.ยอมรับช่วงแรกมีปัญหาบ้าง แต่ปัจจุบันเริ่มลงตัว การจัดการดีขึ้นตั้งระบบไอทีเข้ามาใช้ ขณะที่นักวิชาการแนะทำให้โครงการเป็นนโยบายหลัก ไม่ถูกยุบเมื่อเป็นรัฐบาล ด้าน "กิตติรัตน์" หนุนเพิ่มคุณภาพร้านถูกใจที่ร่วมโครงการ

นางวัชรวิ ธิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานเสวนา

มหกรรมรวมพลร้านถูกใจ โชว์ช่วยช่วยชาติ" ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและกรมการค้าภายใน (วานนี้) ระบุว่าโครงการโชว์ช่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการช่วยเหลือค่าครองชีพให้ประชาชนโดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ

เดียว โดยผู้สั่งจะได้รับสินค้าในเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์

นายชนุตร์ปรกรณ์ วงศ์สินิล รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กล่าวว่ ช่วง 3 เดือนแรกของโครงการประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ แต่ปัจจุบันได้รับการแก้ไข และได้พัฒนาฐานข้อมูลระบบไอที เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลในทางเดียวกัน ช่วยลดขั้นตอนต่างๆ รวมถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการ นางสุชาดา อิทธิจารกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร สนับสนุนโครงการร้านถูกใจ ด้วยการจัดหาซัพพลายเออร์ หรือสินค้าจากผู้ผลิต เนื่องจากมีความชำนาญในด้านคำสั่งอยู่แล้ว รวมถึงเป็นจุดในการรับสมัครร้านค้า เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ผ่าน



ร้านถูกใจ บรรยายภาคการเสวนานานาชาติ มหกรรมรวมพล "ร้านถูกใจ" โชว์ช่วยช่วยชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

10-20% ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าสนใจเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 1.4 หมื่นร้านค้า ซึ่งสูงเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 หมื่นร้านค้า ในจำนวนนี้สามารถเปิดบริการแล้ว 6,000 ร้านค้าทั่วประเทศ และคาดว่าจะในช่วงสิ้นปีหน้าจะเพิ่มอีก 3,000 ร้านค้า รวมเป็นกว่า 9,000 ร้านค้า

โครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะห้างแม็คโครที่ช่วยจัดหาสินค้า ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในเรื่องสินค้า และได้ประโยชน์ไทยช่วยกระจายสินค้าครอบครัวกลุ่มทั่วประเทศ สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมรายการทางกรมเป็นผู้ดูแลโดยอาศัยการสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ในปริมาณมากทำให้ได้ราคาส่งถูกลง โดยช่วงแรกได้ทำการคัดเลือกสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 20 รายการ และจะมีสินค้าเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัดสรรสินค้าประเภทอาหารสด เช่น เนื้อหมู ไก่ และไข่ไก่ ฯลฯ

ล่าสุดได้เพิ่มช่องทางทางโทรศัพท์ผ่านทางคอลล์เซ็นเตอร์ หมายเลข 0-2576-5111 อัตโนมัติ 120 คู่สาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าสมาชิกในการสั่งซื้อสินค้า จากเดิมที่สั่งซื้อสินค้าจากไปรษณีย์ไทยเพียงช่องทาง

แม็คโคร ที่มีสาขารวมทั้งสิ้น 55 สาขาทั่วประเทศ

นายวีระ ธีรภัทร นักวิชาการอิสระกล่าวว่า ออกมาให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลัก หรืองบประมาณรายจ่ายปกติ เพื่อไม่ให้ถูกยุบลงในยุคหน้า และเนื่องจากโครงการนี้เป็นการทำธุรกิจรูปแบบการจ่ายเงินสด ผู้ประกอบการจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนตลอดเวลา ต้องอาศัยสภาพคล่องในการบริหาร

ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ขณะนี้ มีร้านถูกใจแล้ว 10,635 ร้านค้า จากที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 13,361 ร้านค้า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 10,000 ร้านค้า ยอมรับว่าจากนี้ไม่จำเป็นต้องเน้นการกระจายปริมาณร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแต่จะหันมาให้คุณภาพของร้านค้าสามารถบรรลุเป้าหมายโครงการให้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขนส่งสินค้าให้ได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ มีการประมาณว่าโครงการร้านถูกใจสำเร็จยาก แต่ด้วยความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ผลิต และร้านค้าย่อย (โชว์ช่วย) ทำให้ประสบความสำเร็จ

ข่าวสด

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕



ร้านถูกใจ . น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมงานมหกรรมรวมพล 'ร้านถูกใจ' ไซห่วยช่วยไทย มีกว่า 5,000 ร้านมาออกงาน จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 ก.ค.

เดลินิวส์

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิตติรัตน์ปฐมนิเทศร้านถูกใจ พาณิชย์เวสมาชิกทะเลหมีนรา

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ สำเร็จ ถึงขณะนี้มีร้านถูกใจแล้ว 10,835 ร้านค้า มีผู้ขายรองรับการสั่งซื้อสินค้า 100 สาย สำหรับ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการ จากที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 13,381 ร้าน ช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งและส่ง ปฐมนิเทศ ร้านถูกใจที่ได้รับการอนุมัติให้เข้า ก้า ซึ่งสูงกว่าเป้าที่คาดการณ์ไว้ 10,000 ร้านค้า สินค้าถึงมือร้านค้าได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ และใน ร่วมโครงการประมาณ 8,000 ร้านค้า โดยมีนาย และยืนยันว่าโครงการจะยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง ซึ่ง ปี 56 ยังได้เตรียมงบประมาณ 10-20 ล้านบาท กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ ต่อไปจะเน้นในเรื่องคุณภาพร้านค้า และบริการ สำหรับดำเนินการร้านถูกใจต่อไปด้วย รมว.คลัง เป็นประธานเปิดงานแทน น.ส.ยิ่ง ระบบการจัดซื้อและกระจายสินค้าให้เร็วที่สุด ส่วนการนำเข้าน้ำมันปาล์มเพื่อแก้ ลักษณะ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ปัญหาขาดแคลน ต้องพึ่งพหุผลและสถานการณ์ แต่ต่อมาภายหลัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เดินทาง กล่าวว่า ได้รับปรับปรุงแบบในการจัดส่งสินค้า ก่อนว่าจะนำเข้าน้ำมันปาล์มเท่าไร และระยะใด เข้าร่วมเยี่ยมชมบูธร้านถูกใจ พร้อมถ่ายภาพ ให้กับร้านถูกใจใหม่ แต่ไม่ได้ติดบริษัท ไปรษณีย์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาผลปาล์มในประเทศ ก่อนที่จะเดินทางกลับ ไทยออกจากโครงการ เพียงแค่ให้บริษัท นิม แต่ในทางปฏิบัตินำเข้าได้ทันทีหากปริมาณ นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า ด้วยความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ผลิต และร้านค้า กระจายสินค้าเพิ่ม โดยแผนร้านถูกใจใหม่นี้จะ นำมันปาล์มในตลาดลดลงกว่าปกติมาก และมีของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ผลิต และร้านค้า กระจายสินค้าเพิ่ม โดยแผนร้านถูกใจใหม่นี้จะ กระบวนการทำได้ภายใน 7 วัน โดยมีองค์การ ย่อย (โซห่วย) ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ ติดต่อกับคอลเซ็นเตอร์ เบอร์ 0-2578-5111 คลังสินค้า (อกส.) เป็นผู้นำเข้า.

ไทยโพสต์

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

โพลเชียร์

'ร้านถูกใจ' แต่ไม่ซื้อ

'บุญทรง-โต้ง' ฟุ้งทะลุเป้ายันลุยต่อ

ไทยโพสต์ ● กรุงเทพโพลเผย คนกรุงหนุนร้านถูกใจ แค่ 66% ระบุไม่เคยซื้อ "พาณิชย์" เปิดคอลเซ็นเตอร์รับออเดอร์สินค้าโดยตรง "บุญทรง" ยืนยันคิดทั้งประโยชน์ไทย คือ "นิมิตต์" ร่วมจัด

สงวนลิขสิทธิ์ "ขรรค์" ยืนยันร้านค้าน้อยไม่สำคัญ แต่ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนถือว่าสำเร็จ "โต้ง" ยืนยันไม่ล้มโครงการแน่

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่พักอาศัย หรือทำงานอยู่ใกล้บริเวณที่มี "ร้านถูกใจ" เปิดให้บริการ จำนวน 1,185 ราย พบว่า 50.3% ระบุว่าทราบเรื่องการจัดทำโครงการช่วยเหลือช่วยเหลือ ชาติ ภายใต้ชื่อ ร้านถูกใจ ขณะที่ 49.7% ไม่ทราบว่ามีโครงการดังกล่าว

ส่วนความคิดเห็นต่อแนวทางการลดภาระรายจ่ายของประชาชน โดยใช้งบประมาณ 1,300 ล้านบาทในการเปิดร้านถูกใจ พบว่า 87.7% เห็นด้วย ขณะที่ 12.3% ไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าเคยไปซื้อสินค้าจากร้านถูกใจหรือไม่ 65.9%

นายบุญทรง เจริญทรัพย์ รองพาณิชย์ กล่าวไว้ ได้รับปรับปรุงรูปแบบในการจัดส่งสินค้าให้กับร้านถูกใจ โดยยังไม่ได้ตัดบริษัท ไปรษณีย์ไทย ออกจากโครงการ เพียงแต่มีการปรับแผนงานการขนส่งและกระจายสินค้า โดยให้เอกชน คือ บริษัท นิมิตต์ เสงี่ยม จำกัด ที่เป็นเครือข่ายเดินของไปรษณีย์มาช่วยกระจายสินค้า

ดังนั้น ขึ้นคอนโทรลของการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้กับร้านถูกใจ จะมีการการค้าภายในเป็นศูนย์กลาง โดยได้ตั้งคอลเซ็นเตอร์ เบอร์ 0-2576-5111 มีผู้สายรองรับการสั่งซื้อสินค้า 100 สาย หลังจากนั้นจะส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตสินค้า (ซัพพลายเออร์) และผู้ผลิตส่งสินค้ามาให้กับวิสาหกิจชุมชนแล้วจึงจัดส่งสินค้าให้กับร้านถูกใจ โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้งบประมาณ 1,320 ล้านบาท

หากทำได้ตามขั้นตอนดังกล่าว การจัดส่งสินค้าไปยังร้านถูกใจจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน และยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการร้านถูกใจต่อไป โดยล่าสุดกรมการค้าภายในได้เตรียมงบประมาณมี 2556 จำนวน 10-20 ล้านบาท มาดำเนินโครงการต่อ

นายบรรจง พงษ์ราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จำนวนร้านถูกใจไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่

หากมีร้านถูกใจ 4,000-5,000 แห่ง ที่สามารถมีสินค้าวางขายให้กับประชาชนได้เต็มรูปแบบ ถือว่าโครงการประสบความสำเร็จแล้ว เพราะเป้าหมายร้านถูกใจคือ การช่วยเหลือผู้บริโภคที่ขึ้นราคาสินค้าในตลาด เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังคงมีเครื่องมือช่วยเหลือไม่หมดสิ้นค้าขึ้นราคาแล้วแต่ทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าสินค้าไม่ได้แพงเกินไป

นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า มีการประมาณว่าโครงการร้านถูกใจสำเร็จยาก แต่ด้วยความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ผลิต และร้านโชห่วย ทำให้ประสบความสำเร็จ ถึงขณะนี้มีร้านถูกใจแล้ว 10,635 ร้านค้า จากที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 13,361 ร้านค้า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ที่ 10,000 ร้านค้า และยืนยันว่าโครงการจะยังเดินหน้าต่อเนื่อง

จึงต้องมีเครื่องมือช่วยเหลือไม่หมดสิ้นค้าขึ้นราคาแล้วแต่ทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าสินค้าไม่ได้แพงเกินไป

นั้น เป็นการทยอยขึ้น รัฐบาล

คม ชัด ลึก

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เปิดมหกรรมร้านถูกใจคึกคัก

● เปิด “มหกรรมรวมพล ร้านถูกใจ” คึกคัก พาณิชย์ปลื้ม มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 1.3 หมื่นแห่งทะลุเป้า “กิตติรัตน์” มั่นใจขยับไม่สูญเปล่า ข้ำไม่บิดเบือนกลไกตลาดที่นำสินค้ามาจำหน่ายราคาถูกกว่าตลาด

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน “มหกรรมรวมพล ร้านถูกใจ ไซ่ห่วย ไซ่ไทย ช่วยชาติ” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเป็นทางเลือกในการซื้อสินค้าให้แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นการชะลอการปรับราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมร้านค้าไซ่ห่วยในชุมชนให้เป็นร้านถูกใจ ทำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าคุณภาพดี ราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 10-20 โดยไม่ต้องเดินทางจากบ้านไปซื้อสินค้าในตัวเมือง ส่วนร้านอาหารในชุมชนก็จะได้รับประโยชน์ในการซื้อวัตถุดิบคุณภาพดีราคาถูกกว่าท้องตลาด ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารปรุงสำเร็จได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับการดำเนินโครงการไซ่ห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 13,361 ร้านค้า สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ แบ่งเป็นร้านค้าในกรุงเทพฯ 2,819

ร้านค้า และร้านค้าในต่างจังหวัด 10,542 ร้านค้า โดยมีหน่วยงานสำคัญร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินโครงการ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการไซ่ห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” นี้จะไม่เป็นโครงการที่ทำให้งบประมาณของชาติสูญเปล่าอย่างแน่นอน เพราะนำสินค้าราคาต่ำจากโรงงานมาขายให้เครือข่ายร้านค้าถูกใจจึงทำให้ขายได้ราคาถูก โดยที่รัฐบาลไม่ได้ใช้งบประมาณมากอุดหนุน

“เราไม่มีการบิดเบือนกลไกทางการตลาดอย่างใดก็ตาม เชื่อมั่นว่าจำนวนร้านค้าที่เริ่มต้นกว่า 1 หมื่นแห่งจะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน” นายกิตติรัตน์ กล่าว

ด้านนายชรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีร้านค้าสมัครเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 1 หมื่นร้านค้า แต่คาดว่าหากมีร้านค้าประมาณ 4-5 พันร้าน สามารถดำเนินงานอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ เพราะเหมือนเป็นการตั้งร้านค้าธงฟ้าทั่วประเทศ ช่วยชะลอการปรับราคาสินค้าให้แก่ประชาชน

ธกส.ช้อตเงินรับจำนำข้าว

ต่อจากหน้า 1

: ธกส.

ทุกเม็ดในฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 อีก ซึ่งต้องใช้เมล็ดเงินรับจำนำอีกจำนวนมหาศาล ทำให้ ธ.ก.ส.จำเป็นต้องให้รัฐบาลเร่งระดมข้าวออกไป เพื่อนำเงินมาจ่ายคืน ธ.ก.ส. เพราะหากยังไม่มีการระบายข้าวออกไป ธ.ก.ส.จะเกิดปัญหาไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดำเนินโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาลได้อีก

นายลักษณะ วิจิตรการธนาคารเพื่อการพัฒนาและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2554/2555 มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกเข้าโครงการรับจำนำไปแล้ว 17 ล้านตัน เป็นเงิน 2.6-2.7 แสนล้านบาท แบ่งเป็นข้าวเปลือกนาปีจำนวน 7 ล้านตัน เป็นเงิน 1.2 แสนล้านบาท ข้าวเปลือกนาปรังประมาณ 10 ล้านตัน เป็นเงิน 1.4 แสนล้านบาท สำหรับการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการรับจำนำ โดยจะปิดรับจำนำในเดือน ส.ค.นี้

“จะสังเกตว่ายอดรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังรอบนี้มีข้าวที่เข้ามาจำนำจำนวนมาก เป็นผลพวงจากปัญหาที่ท่วมช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรเร่งรัดการปลูกข้าวจนได้ผลผลิตจำนวนมาก ขณะนี้มียอดจำนำถึง 10 ล้านตัน คาดเมื่อสิ้นสุดโครงการในเดือน ส.ค.หน้า จะมียอดจำนำข้าวประมาณ 11-12 ล้านตัน” ซึ่งจะใช้เงินในการรับจำนำรวมประมาณ 1.6 แสนล้านบาท เขากล่าวและว่า ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เคยประเมินจำนวนข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะผลิตได้ในปีการผลิตดังกล่าว โดยชาวนาปีจะผลิตได้ประมาณ 10 ล้านตัน ส่วนชาวนาปรังจะผลิตได้ประมาณ 11.1 ล้านตัน

สำหรับยอดเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำทั้งหมดประมาณ 2.6-2.7 แสนล้านบาทนั้นมาจากสภาพคล่องของ ธ.ก.ส.จำนวน 9 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือทางกระทรวงการคลังได้เป็นผู้จัดหาให้ ที่ผ่านมทงกระทรวงการคลังได้จัดหาเงินกู้ให้แล้วเกือบเต็มจำนวน ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้เตรียมไว้สำหรับโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรอื่นๆ

ขณะที่ รัฐบาลยังไม่ได้มีการระบายข้าวที่อยู่ในโครงการรับจำนำที่ผ่านมาก เพื่อนำเงินส่งคืนแก่ ธ.ก.ส. และใช้ในฤดูกาลผลิตในปีต่อไป ส่วน

วงเงินกู้ที่ กรม. เคยเปิดช่องไว้เพิ่มเติมวงเงินแล้ว เพราะเป็นการกู้ในลักษณะรายโครงการ หากไม่มีการเติมสภาพคล่องให้แก่ ธ.ก.ส. ถือว่าเป็นภาระที่หนักมาก ที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ โดยเฉพาะสภาพคล่องที่จะใช้ในฤดูกาลผลิตข้าวปี 2555/2556 ในช่วงปลายปีนี้”

พ่นขาดเงินทุนรับจำนำข้าวรอบใหม่

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผลผลิตโครงการ ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานนั้น ได้หารือและประสานงานกับทางรัฐบาล เพื่อช่วยเร่งรัดการดำเนินการระบายข้าวเปลือก หากไม่เร่งดำเนินการจะเกิดอุปสรรคต่อโครงการ 2 ประเภท คือ 1. สถานะในการจัดเก็บข้าวเปลือกอาจจะมีไม่เพียงพอ และ 2. เงินทุนที่จะใช้สำหรับโครงการรับจำนำต่อไป

“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการระบายข้าวเปลือกออกไปได้ทันท่วงที น่าจะมีการระบายข้าว เพื่อเตรียมรับมือกับการรับจำนำรอบใหม่ ข้าวนาปรังรอบใหม่คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.นี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล” เขากล่าว

นายลักษณะ กล่าวว่าด้วยว่า ในปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยการการค้าเงินบาทที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการในโครงการของรัฐบาลจำนวน 6.07 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นหลายโครงการ โดยหนึ่งไม่โครงการชดเชยคือ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกก่อนปี 2554 ซึ่งรัฐบาลรับปากว่าจะทยอยชำระคืนให้แก่ ธ.ก.ส. ใ้ครบจำนวนทั้งนี้ งบประมาณ 6.07 หมื่นล้านบาท เป็นงบที่ชดเชยโครงการรับจำนำข้าว 1.8 หมื่นล้านบาท หากได้รับการชดเชย เชื่อว่าภายใน 5 ปี ภาระหนี้ที่รัฐบาลจะชดเชยแก่ ธ.ก.ส.จะหมดลงในปี 51-53 จำนำขาดทุน 5.2 หมื่นล.

แหล่งข่าวจาก ธ.ก.ส. กล่าวว่า ปัจจุบันมีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูกาลที่รัฐบาลใน ส่วนที่ใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส.และยังไม่ได้ชำระคืน ได้แก่ โครงการรับจำนำชาวนาปี ปี 2551/2552 วงเงิน 1.97 หมื่นล้านบาท โครงการจำนำชาวนาปรัง ปี 2552/2553 วงเงิน 3.21 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปี 2553/2554 เป็นโครงการรับจำนำในยุ่ง ฉาง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยช่วงนี้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรเป็น

กรุงเทพธุรกิจ

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

โครงการหลัก ยังไม่รวบรวมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่รัฐบาลจัดหาเงินทุนให้แก่ ธ.ก.ส. เพื่อนำมาใช้ในโครงการและโครงการรับจำนำสินค้าอื่นๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และยางพารา อีกจำนวน 3.3 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2553 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนจ่ายคืนให้ ธ.ก.ส. สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ในปี 2551 จำนวน 5.5 หมื่นล้านบาท และในปีงบประมาณ 2554 จัดสรรงบประมาณให้ ธ.ก.ส. อีกจำนวน 6.2 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณชดเชยให้ ธ.ก.ส. มากบางส่วนแล้ว ยังคงมีภาระขาดทุนที่รัฐบาลต้องชดเชยให้ ธ.ก.ส. จากโครงการรับจำนำสินค้ารวมทุกประเภทอีกกว่า 8.5 หมื่นล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ขณะนี้ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อขอจัดสรรงบประมาณชดเชยให้ ธ.ก.ส. เพราะหากรัฐบาลยังไม่เร่งระบายข้าวเปลือกที่รับจำนำเข้ามาในปี 2554/2555 จำนวน 17 ล้านตัน วงเงิน 2.6 แสนล้านบาท เพราะปัจจุบันการจัดหาเงินทุนมาให้ ธ.ก.ส. เพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกไม่ทันกับการจัดเงินกู้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งระบายข้าวออกจากนယ်เพื่อจัดหาสภาพคล่องมาให้มีเงินนั้น ธ.ก.ส. จะไม่สามารถสนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐบาลได้อีก

การคำนวณราคาข้าวเปลือกทั้งสต็อกของเกษตรกรเมื่อปี 2551/2552 หรือปี 2552/2553 นั้น เป็นการคำนวณจากราคาขาย ณ ปัจจุบัน โดยยังไม่ได้หักค่าเสื่อมสภาพของข้าวเปลือก ซึ่งอาจจะทำให้ภาระขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลสูงมากกว่านี้

คลังเร่งปิดบัญชี 13 โครงการจำนำอันหลัง

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึง การปิดโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรย้อนหลังไปตั้งแต่ฤดูผลิตปี 2547/2548-ปี 2551/2552 จำนวน 13 โครงการ แบ่งเป็น จำนำข้าวเปลือก 11 โครงการ โครงการมันสำปะหลัง 1 โครงการ และข้าวโพด 1 โครงการ ที่ยังมีผลผลิตตกค้างในโกดังและยังไม่มีการจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้ามาใช้หนี้โครงการ โดยวันที่ 25 ก.ค. นี้ จะเรียกประชุมที่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อสรุปตัวเลขที่ชัดเจนของปริมาณผลผลิตที่เหลือในโกดังและ

แนวทางการขายผลผลิตดังกล่าวรวมทั้งประเมินรายได้ที่จะเข้ามาเพื่อหักลบกับส่วนที่ขายไปแล้ว เพื่อดูผลขาดทุนของแต่ละโครงการ

สำหรับโครงการจำนำข้าว 11 โครงการนั้น ยังเหลือข้าวในโกดัง ประมาณเกือบ 1 ล้านตัน ซึ่งข้าวส่วนนี้เก็บไว้ในนานแล้วปี อาจเสื่อมคุณภาพ หากขายออกไปอาจจะไม่ได้ราคา โดยขณะนี้ ยังประมาณยอดเงินที่จะเข้ามาไม่ได้ เพราะต้องคำนวณ ณ ราคาตลาด วันที่จำหน่ายออกไป แต่พิจารณาว่าส่วนข้าวโพดเหลือในโกดัง ประมาณ 9.4 หมื่นตัน และมันสำปะหลัง เหลืออีก ประมาณ 2.7 แสนตัน ซึ่งส่วนนี้คงต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ายังมีผลผลิตเหลือตามจำนวนที่ระบุไว้หรือไม่

ส่วนโครงการรับจำนำและประกันราคาข้าวในช่วงปี 2552/2553 ปี 2553/2554 และปี 2554-2555 นั้น ส่วนใหญ่ข้าวที่รับจำนำเข้ามายังไม่มีการขายออกไปจึงยากที่จะดำเนินการตรวจสอบและปิดโครงการเพื่อหาเงินมาจ่ายคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โดยเร็ว แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมตัวเลขผลผลิตที่รับจำนำและวงเงินที่ใช้ในโครงการเพื่อเตรียมดำเนินการปิดบัญชีในระยะต่อไป

“หากรัฐบาลจะเปิดโครงการรับจำนำข้าวทั้งปี ไม่แยกระหว่างข้าวเหนียวและข้าวเหนียว อาจส่งผลเสียต่อการดำเนินโครงการทั้งการใช้งบประมาณที่มากขึ้น และการตรวจสอบข้าวที่สูญเสียของกรมจำนำ รวมถึงปัญหาข้าวสวมสิทธิ์ เพราะตามปกติเกษตรกรมีรอบเพาะปลูก 2 ครั้งต่อปีอยู่แล้ว จึงควรกำหนดปริมาณผลผลิตที่เข้าโครงการ”

ป.ป.ช. เล็งสอบประมูลขายข้าว

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งหนังสือสอบถามกระทรวงการคลังกรณี ที่กระทรวงพาณิชย์มีมติประมูลขายข้าวและอ้างว่าเป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลการประมูลนั้น ถือเป็นการขัดระเบียนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุหรือไม่ รวมทั้งมีการต่อราคาทางโทรศัพท์ เข้าขายทุจริตหรือไม่ ซึ่งกระทรวงการคลังชี้แจงไปว่า ข้าวไม่ใช่พัสดุ และการประมูลโดยมีการต่อราคากันทางโทรศัพท์ นั้นถือว่าการประมูลที่ไม่มีความโปร่งใสเป็นธรรมดา อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทาง ป.ป.ช. จะนำข้อหรือดังกล่าวไปดำเนินการตรวจสอบและหาผู้กระทำความผิด